

ĐỒNG HƯNG

Siết chặt quản lý tài nguyên và môi trường



Người dân xã Lô Giang (Đồng Hưng) tích cực bàn giao mặt bằng để thi công đường ĐH45.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chuyên môn, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Đồng Hưng cơ bản đi vào nề nếp. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng đất sai mục đích, môi trường ô nhiễm gây bức xúc trong nhân dân vẫn còn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường, thời gian qua, UBND huyện Đồng Hưng đã tập trung chỉ đạo kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Đất đai, quản lý sử dụng đất đối với cấp ủy cơ sở nhằm chấn chỉnh và kịp thời khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường tại các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân được cấp giấy quyền sử dụng đất, cho thuê đất; đồng thời lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý về đất đai, bảo đảm theo quy hoạch, kế hoạch, pháp luật. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên nước của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh tại cụm công nghiệp Đồng La; kiểm tra vận hành hệ

thống xử lý nước thải của Công ty Bắc Việt tại khu công nghiệp Gia Lễ; kiểm tra, cấp phép sử dụng nước đối với nhà máy nước của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Tín Thành Hưng tại xã Bạch Đằng. Thành lập đoàn kiểm tra thực hiện thanh tra về chức trách, nhiệm vụ của chủ tịch UBND xã trong công tác quản lý đất đai tại 8 xã; kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai tại 9 xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chỉ đạo các ngành chuyên môn đôn đốc 6 xã xử lý vi phạm về đất đai, trong đó xã Nguyễn Xá 6 trường hợp, xã Hà Giang 2 trường hợp, xã Đông Tân 1 trường hợp, xã Đông Quan 2 trường hợp, xã Đông Quang 2 trường hợp và xã Hợp Tiến 1 trường hợp. Đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, huyện Đồng Hưng đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2020, hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện, cấp xã, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt. UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện rà soát các chỉ tiêu, nhu cầu sử dụng đất trong quy

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đây mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật về BVMT thông qua các lớp tập huấn, các chiến dịch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... Các phong trào vệ sinh, thu gom rác thải tại các địa phương, đơn vị cũng được duy trì hiệu quả, với 100% các xã có tổ, đội thu gom rác thải sinh hoạt; duy trì vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào ngày 24 hàng tháng. Nhiều phong trào, mô hình về BVMT phát huy hiệu quả như phong trào "5 không, 3 sạch" do hội phụ nữ làm nòng cốt; "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh" của đoàn thanh niên; "Xanh - sạch - đẹp" trong các trường học. Đến nay, 100% các xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, huyện Đồng Hưng được công nhận đạt tiêu chí về môi trường. Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, thời gian tới huyện Đồng Hưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác BVMT đến người dân, các tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai, môi trường cho cán bộ địa chính cấp xã; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, hoạt động khai thác, vận chuyển kinh doanh khoáng sản. Đây mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

MINH NGUYỄN

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Tràng (Quỳnh Phụ) đã bền bỉ vượt khó, vươn lên bằng chính nội lực để diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Nhìn lại chặng đường 5 năm nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, đồng chí Nguyễn Chí Thân, Bí thư Đảng ủy xã An Tràng cho biết: Đây là khoảng thời gian ghi dấu nỗ lực, cố gắng, bứt phá vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Từ một xã thuần nông, xa trung tâm huyện, không có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, luôn xếp trong tốp cuối của huyện, An Tràng hôm nay đã thực sự "thay da đổi thịt". Hiện nay, địa phương có cơ sở hạ tầng tương đối toàn diện, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ qua, xã có 7/8 chỉ tiêu về kinh tế; 10/14 chỉ tiêu về xã hội, môi trường; 5/5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm của xã đạt 11,47%, vượt 3,57% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương cấy hết diện tích ở cả 2 vụ xuân và vụ mùa, không có ruộng bỏ hoang. Diện tích trồng cây vụ đông ngày càng được mở rộng. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm hơn so với mục tiêu Đại hội đề ra và đang hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân của người dân đạt trên 51 triệu đồng/năm, tăng 1,69 lần so với đầu nhiệm kỳ. Vai trò tư vấn của nhân dân được phát huy, nhiều năm liên tục trên địa bàn không xảy ra trộm cắp, tạo môi trường an toàn cho hút một số công ty, doanh nghiệp lớn về đầu tư, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho lao động địa phương và các xã lân cận. Hiện nay, trên địa bàn xã có 2 xí nghiệp may và 1 xí nghiệp sản xuất đồ chơi trẻ em tạo việc làm cho hàng trăm lao

An Tràng đoàn kết vươn lên

động địa phương. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đạt được kết quả đó là do địa phương đã tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Để việc học và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực, hàng năm Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên. Kết quả thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác được Đảng ủy xác định là một trong những tiêu chuẩn, nội dung quan trọng để đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nhờ vậy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở An Tràng thời gian qua đã thu được nhiều kết quả tích cực. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đều có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, không dao động trước những khó khăn, thử

thách, đoàn kết một lòng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều đơn vị triển khai đạt hiệu quả rất tốt, điển hình như Hội Cựu chiến binh xã. Ông Nguyễn Văn Thu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: Đây mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã An Tràng luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, phong trào của địa phương. Đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, các cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã đã giao thông nội đồng và giao thông nông thôn; tham gia đóng góp xây dựng một công trình phúc lợi gần 1 tỷ đồng. Tuyến đường tư vấn của hội dài gần 1km luôn thông thoáng, sạch sẽ, các hộ ven đường đều thực hiện tốt Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán. 100% gia đình hội viên thực hiện đầu nổi sử dụng

nước sạch. Các hoạt động từ thiện nhân đạo được các hội viên tham gia tích cực, tổng số tiền ủng hộ cho các quỹ từ thiện, nhân đạo của hội trong 5 năm qua là 70 triệu đồng. Trong phát triển kinh tế, hội đã vận động 75% gia đình hội viên cải tạo vườn tạp sang vườn chuyên canh cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế. Hàng năm, 100% gia đình hội viên đều đạt gia đình văn hóa. Những kết quả mà Hội Cựu chiến binh xã đạt được trong thời gian qua đều được các cấp hội biểu dương, khen thưởng. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy xã An Tràng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã, chú trọng theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo"; kết hợp việc thực hiện Chỉ thị với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐẠO QUYN



Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất công nghiệp Tràng An (xã An Tràng) tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Những năm gần đây, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở xã Nam Phú (Tiền Hải), nhất là nuôi tôm thẻ chân trắng đã áp dụng mô hình công nghệ cao bề tròn nổi thích ứng với biến đổi khí hậu, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Anh Trương Văn Đại, xã Nam Phú cho biết: Diện tích nuôi thủy sản của gia đình tôi giáp biển nên mỗi khi bão lụt, nước biển dâng ảnh hưởng trực tiếp đến vùng nuôi tôm thẻ chân trắng, làm thiệt hại về kinh tế. Sau khi nhận thấy diện tích nuôi thủy sản ở vùng cồn Vành, gia đình tôi đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng cải tạo mặt bằng, mua sắm các trang thiết bị thực hiện mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh trong bể tròn nổi với diện tích 3ha. Từ khi tôi áp dụng mô hình nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu đã duy trì ổn định hàng năm 3 vụ tôm, mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Để có được hiệu quả trong nuôi thủy sản thì phải quy hoạch tốt, con giống phải sạch bệnh, nguồn nước được xử lý. Ngoài ra, nuôi tôm trong bể tròn có rất nhiều ưu việt như chống ô nhiễm, cua, công, chim không xâm phạm nên không lây nhiễm bệnh cho tôm. Còn anh Trương Xuân Hùng người có kinh nghiệm nhiều năm nuôi tôm công

NAM PHÚ Hiệu quả từ nuôi tôm thẻ chân trắng thích ứng biến đổi khí hậu

nhệ cao bằng bể tròn nổi cho biết: Các bể nuôi tôm của gia đình tôi được thiết kế hình tròn khung sắt có lót bạt xung quanh và hệ thống oxy, lưới bao quanh cùng thiết bị hỗ trợ khác. Việc nuôi tôm thẻ thâm canh trong bể nổi rất thuận lợi trong việc chăm sóc, quản lý tôm nuôi, chủ động kiểm soát các yếu tố môi trường nuôi luôn duy trì ổn định; sử dụng vi sinh định kỳ trong suốt quá trình nuôi nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và tôm nuôi phát triển tốt, dễ thu gom chất thải. Mô hình này còn giảm thiểu rủi ro, nâng cao tỷ lệ thành công của mỗi vụ nuôi. Nếu khai thác tốt sẽ giúp tăng năng suất tôm và tăng số vụ nuôi/năm, góp phần phát triển nuôi tôm của xã Nam Phú bền vững. Cán bộ lâm sinh xã Nam Phú, ông Nguyễn Thế Lữ cho biết: Nam Phú là xã ven biển của huyện Tiền Hải. Trong sản xuất nông nghiệp nhất là nuôi tôm thường xuyên chịu tác động của thời tiết và thiên

tai do biến đổi khí hậu gây ra các biểu hiện thời tiết cực đoan điển hình như bão lụt, nước biển dâng, nhiệt độ tăng. Những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động nuôi tôm, gây nhiều thiệt hại cho người nuôi thủy sản của địa phương. Từ những khó khăn do biến đổi khí hậu gây ra, nhân dân Nam Phú đã có nhiều biện pháp triển khai mô hình nuôi tôm bể nổi tròn thích ứng với biến đổi khí hậu. Nuôi tôm áp dụng công nghệ cao, tôm nuôi

được quây kín trong các nhà bạt, bảo đảm an toàn về dịch bệnh, hạn chế tác động của thời tiết, nhất là những đợt rét đậm, rét hại và những đợt nắng nóng kéo dài. Và ưu điểm vượt trội so với nuôi tôm ở ngoài trời là khi thời tiết thay đổi



Các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng bể tròn nổi xã Nam Phú vệ sinh môi trường ao nuôi trước khi xuống giống vụ tôm.

bất lợi, mưa lớn, ao nuôi không bị phân tầng nước, không làm tôm sốc nhiệt gây chết hàng loạt. Mô hình này không chỉ giúp người nông dân quản lý được thời tiết, tỷ lệ sống của tôm từng giai đoạn mà còn giúp quản lý dịch bệnh. Mô hình nuôi tôm ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao ở Nam Phú bước đầu cho kết quả khả quan, từng bước thích ứng với sự biến đổi của khí hậu, kiểm soát được dịch bệnh, tỷ lệ thành công cao, đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/ha/vụ. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư mô hình nuôi tôm theo kỹ thuật công nghệ cao rất lớn, cho nên để nhân rộng, cần có chính sách hỗ trợ nông dân vốn vay ưu đãi. Đến nay, diện tích nuôi tôm công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu của Nam Phú đạt 32ha. Để tiếp tục duy trì, phát triển vùng nuôi tôm công nghệ cao, thời gian tới Nam Phú tích cực tuyên truyền đến nhân dân đầu tư chuyển đổi nuôi tôm từ ao đất sang công nghệ cao; tạo mọi điều kiện vay vốn ngân hàng; đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật nuôi tôm, giúp tăng cường an toàn sinh học và ngăn ngừa dịch bệnh tại khu vực nuôi, giảm chi phí, tăng năng suất và thu nhập cho nhân dân.

MANH THẮNG

Infographic titled 'XỬ LÝ TẢO TRONG AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG'. It includes a list of common algae types (Tảo lục, Tảo lam, Tảo giáp) and their characteristics. It also provides a 'CÁCH KHẮC PHỤC' (Remedy) section with four steps: 1. Loại bỏ chất thải ra khỏi ao nuôi tôm (Remove waste from the pond), 2. Tăng cường khoáng chất và chế phẩm vi sinh (Increase minerals and probiotics), 3. Có thể che 30-70% ánh sáng bằng lưới đen (Can cover 30-70% light with black net), 4. Tăng cường quạt oxy (Increase oxygen aeration). The infographic is credited to 'Nguồn: suu tam'.